



ข่าวสาร

<http://www.baanploy.ac.th>

FB: โรงเรียนบ้านพลอย

Line ID: baanployinfo

email: office@baanploy.ac.th

บ้านพลอย

“...การรู้จักรับผิดชอบ คือ การยอมรับว่าสิ่งที่ตนทำมีข้อใด ส่วนใดผิดพลาดเสียหายและเสียหายเพราะเหตุใด ข้อนี้มีประโยชน์ทำให้รู้จักพิจารณาการกระทำของตน พร้อมทั้งข้อบกพร่องของตนอย่างจริงจังเป็นทางที่จะช่วยให้คิดหาวิธีปฏิบัติแก้ไขการกระทำและความผิดพลาดต่าง ๆ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้ ...”

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๒๘

HIGHLIGHTS



ออกค่ายลูกเสือ 1
ป.1 สอบRT 1
Happy Birthday 2
รับนมโรงเรียน 2
แก้ไขข้อมูล-ลาออก 2
วัคซีน 5-11 ปี 2
อนุบาล 3 ศึกษาต่อ ป.1 2
Please note... 2
ค่ายลูกเสือ-สอบปฏิบัติ 3
ตารางสอบ ประถมศึกษา 3
การสอบ ม.1 และการทบทวน 3
เมื่อพบว่าติดเชื้อ 3



เราาร่วมกันประคับประคองให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรในปีที่ต้องฝ่า
กระแสโรคระบาดต่อเนื่อง จนเกือบจะจบปีการศึกษาแล้วนะคะ

เด็กๆที่เรียนonline โดยเฉพาะประถมศึกษา อาจจะห่างเหินจากการดูแล

ใกล้ชิดของคุณครูอยู่พอสมควร พอกลับมาสอบ ทำข้อสอบเอง คุณครูจะพบว่า มีหลายคน
ที่ต้องช่วยเหลือพัฒนามากกว่าปกติ แต่นักเรียนที่มาon-siteก็ต้องลุ้นกันว่า คนไหน
จะติดเชื่อมาจากทางบ้านวันไหน คอยเฝ้าระวัง ประกาศกันเป็นระยะ

ช่วงนี้มีการระบาดกระจายทั่วไปและมากขึ้นแทบจะทุกโรงเรียน ในโรงเรียนเรา
ก็มีแจ้งการติดเชื้อ และหยุดon-siteที่ละห้อง อีกทั้งคนขับรถโรงเรียน เป็นระยะ
ต่อเนื่อง แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่จะช่วยได้ดีคือการเฝ้าระวังเข้มข้น และหากพบมีอะไร
ที่เสี่ยง ควรต้องแจ้งโรงเรียนทันที เพื่อเราจะได้นำดำเนินการแจ้งท่านอื่นๆให้ช่วยกัน
ระมัดระวัง ป้องกันลูกเราและลูกคนอื่นด้วย

โรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองที่เข้าใจ ให้ความร่วมมืออย่างดี และขออภัยหาก
การประกาศแต่ละครั้ง สร้างความไม่สะดวก กังวลใจให้หลายท่านอยู่บ้าง ที่จริงแล้ว ทุก
ฝ่ายลำบากกันหมด โรงเรียนพยายามสื่อสารทันทีและต่อเนื่อง เราก็หวังเสมอว่า ทุก
อย่างจะต้องดีขึ้น

ใกล้สอบแล้วนะคะ เด็กๆต้องพยายามเรียนรู้ ทำงานต่างๆด้วยตัวเองด้วย เพื่อ
เวลาประเมินจะทำได้อย่างสบายใจ ช่วงสอบก็จะมีติดตามงาน ซ่อมตัวชีวิตด้วย

CALENDAR



เสาร์ 5-อาทิตย์ 6 มี.ค.-นักเรียนonline

สอบปลายปี

จันทร์ 7-พุธ 9 มี.ค.-นักเรียนon-siteสอบ

ปลายปี

ศุกร์ 11 มี.ค.-วันสุดท้ายของการเรียน เลิก

ครึ่งวัน

ประเมิน RT ประถมศึกษาปีที่ 1

นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 จะมีการประเมินคุณภาพด้านการอ่านระดับชาติRT
กำหนดวันสอบ **ศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565** ประเมินที่โรงเรียนเราเอง โดยเป็นการประเมิน
ตามสมัครใจ มีการอ่าน การเขียน ความเข้าใจเรื่องที่อ่าน สอบทั้งวัน งดตารางสอนปกติ
นักเรียนonlineประถมศึกษาปีที่ 1 งดเรียนในวันดังกล่าว เพราะเพื่อนที่on-siteจะ
สอบประเมิน การประเมินนี้ เพื่อนำผลไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยต่อไป
ไม่มีผลต่อคะแนนส่วนตัวของนักเรียน ส่วนนักเรียนon-siteมาเรียนตามปกติ

สตินาปัญญา รักศึกษาก้าวไกล รู้วินัยและหน้าที่ เป็นคนดีของสังคม

Happy Birthday



March

อ. 1/1	ด.ช. โข	ตั้งจิตปรีชาทัย	ป. 2/1	ด.ช. กฤตพัศ	ต้นทพูน
อ. 1/1	ด.ญ. ธัญลักษณ์	เขี้ยวทอง	ป. 2/2	ด.ญ. กัลยกร	มีทอง
อ. 2/1	ด.ญ. ฉัตรชนกพัชร์	เลิศศิริสมบัติ	ป. 2/2	ด.ช. สุวิจักขณ์	สินธุรงค์
อ. 2/1	ด.ญ. ญาณิสา	แนบวงษ์	ป. 3/2	ด.ญ. ณฐยา	เกตุมีชัย
อ. 2/1	ด.ช. ปณิธาน	ฐิติธนานนท์	ป. 3/2	ด.ญ. ธัญทิพย์	ดวงงาม
อ. 2/1	ด.ญ. อารีมา	นามมีศรี	ป. 3/2	ด.ญ. พิชาพัทธ์	เอียดศรีไชย
อ. 3/1	ด.ญ. พิมพ์มาดา	ไพบุลย์ศิริ	ป. 3/2	ด.ญ. ไอยดา	ม่วงกลิ้ง
อ. 3/1	ด.ญ. วรวรรณ	นุพงษ์	ป. 4/1	ด.ญ. นิทาน	สิงโต
ป. 1/1	ด.ญ. วาสสิรักษ์	ม่วงกลิ้ง	ป. 4/2	ด.ช. ปองคุณ	ชื่นเช้า
ป. 1/1	ด.ญ. สิริภูณิศา	ต้องการพานิช	ป. 4/2	ด.ญ. อัญชิสา	ธีรวิฒนसार
ป. 1/2	ด.ช. ชนาธิป	ช่างคำ	ป. 6	ด.ญ. เอวา	ศรีคุ้ม

รับนมโรงเรียน

ผู้ปกครองมารับนมโรงเรียนแบบกล่อง รอบสุดท้ายให้ลูกไปตีมที่บ้านช่วงปิดเทอม ทั้งonlineและon-site นักเรียน 1 คน ต่อ นม 1-2 ลัง ตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์-11 มีนาคม 2565 หากท่านใดไม่รับนมกลับ ประสงค์ให้โรงเรียนบริจาคให้เด็กกในชุมชน กรุณาแจ้งค่ะ

Please note...

- ➔ ผู้ปกครองซื้อเสื้อนักเรียน ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์-22 เมษายน 2565 โรงเรียนจะส่งปักชื่อให้ฟรี รับเสื้อได้ประมาณ 6 พฤษภาคม 2565
- ➔ กำหนดชำระค่าเทอมต้น 2565 ไม่เกิน 1 มิถุนายน 2565
- ➔ กำหนดซื้อหนังสือนอกงบประมาณ และชำระค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน สำหรับปีการศึกษา 2565 คนละ 500 บาท -ศุกร์ 5-เสาร์ 6 พฤษภาคม 2565
- ➔ อนุบาลรับสมัครวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม ผู้ปกครองเขียน และส่งสมุดพกคืนคุณครูวันที่ 9 มีนาคม (ยกเว้นอนุบาล 3 ไม่ต้องคืน) เพราะสมุดพกต้องใช้นบันทึกผลพัฒนาการนักเรียนจนจบอนุบาล 3
- ➔ 7-10 มีนาคม ซ่อมเสริมนักเรียนไม่ผ่านตัวชี้วัด และติดตามงานค้าง

แจ้งลาออก แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล

ในปีการศึกษา 2565 กรณีผู้ปกครองต้องการแจ้ง ลาออก เปลี่ยนรายการรถรับส่ง โรงเรียน อาหารเช้า กรุณาแจ้งโรงเรียนภายใน 4 มีนาคม 2565 เพื่อโรงเรียนจะได้เตรียมงานได้ถูกต้อง การที่มีนักเรียนย้ายออก อาจมีผลต่อการกำหนดห้องเรียน การรับนักเรียนเพิ่ม การกำหนดครูที่ประจำชั้น และการเตรียมงานอื่นๆ ขอความกรุณาแจ้งโรงเรียนล่วงหน้าจะคะ โดยส่งข้อมูลมาทางQR code นี้ หรือแจ้งกับครูธุรการ @baanployinfo ขอขอบคุณมากคะ



อนุบาล 3 ต่อ ป.1 บ้านพลอย

หากนักเรียนเรียนต่อ ป.1 ที่บ้านพลอย กรุณาแจ้งคุณครูประจำชั้นภายใน 4 มีนาคม 2565 ครูการจะส่งใบสมัครให้คะ โรงเรียนต้องจัดครู ห้องเรียนล่วงหน้า จะได้รับนักเรียนโรงเรียนอื่นได้ หากรอสอบที่อื่น ขอให้แจ้งผลภายใน 1 เมษายน นะคะ กำหนดชำระเงินสมัคร ป.1 ไม่เกิน 29 เมษายน 2565 ขอขอบคุณคะ

วัคซีนป้องกันเชื้อโควิด นักเรียนอายุ 5-11 ปี

นักเรียนที่ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้ม ซึ่งโรงเรียนทำรายชื่อรายงานไปแล้ว เด็กที่รับวัคซีนต้องมีเอกสารได้แก่ ภาคผนวกที่ 4 จำนวน 2 หน้า และ ภาคผนวกที่ 5 จำนวน 1 หน้า (ซึ่งโรงเรียนได้จัดส่งไปให้แล้ว) ในวันที่กำหนดรับวัคซีน เบื้องต้น ทางสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี แจ้งว่าจะนัดให้โรงเรียนพานักเรียนไปรับวัคซีนตามโรงพยาบาลที่นัด และในวันที่กำหนดทีละระดับชั้น เริ่มเดือนมีนาคมนี้ โรงพยาบาลปทุมธานีผู้รับผิดชอบเรื่องการฉีดวัคซีนนัดประชุมการดำเนินการวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ เพื่อการนัดหมายกำหนด คาดว่าจะเป็นช่วงต้นเดือนมีนาคม

ส่วนนักเรียนคนอื่นที่แจ้งไม่รับวัคซีนผ่านโรงเรียน แต่ไปฉีดเองแล้ว ขอความกรุณาส่งหลักฐานวัคซีนให้โรงเรียนทราบด้วย เพราะต้องรายงานให้หน่วยงานทราบต่อไปคะ

เมื่อพบว่าติดเชื้อ

- 1) ตรวจ ATK ขึ้นสองขีด **ให้แจ้งคุณครูประจำชั้นทันที** เพื่อโรงเรียนจะแจ้งผู้ปกครอง ครู บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวัง และนักเรียนห้องนั้นหยุดเรียน on-site
- 2) ไปโรงพยาบาลเพื่อขอตรวจ Lab ยืนยันผล และแจ้งคุณครูอีกครั้ง และนำลูกไปตรวจด้วย **รีบแจ้งผลให้โรงเรียนทราบทันที** เพื่อกำหนดระยะเวลาที่ห้องนั้นๆ หยุด on-site ตามมาตรการ ***กรุณาแจ้งโรงเรียนทันที***

สอบปลายปี on-site ประถมศึกษา

จัดการเรียนปกติทั้ง online, on-site

จันทร์ 7 มี.ค.-สอบ คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา

ประวัติศาสตร์

อังคาร 8 มี.ค. -สอบ ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย การงานอาชีพ พลະ-สุขศึกษา

พุธ 9 มี.ค. สอบ ดนตรี-นาฏศิลป์-

ศิลปะ ซ้อมเสริม

การสอบ ม.1 ภาคปกติ

รับสมัคร 9-13 มีนาคม สอบคัดเลือก 26 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัว 30 มีนาคม มอตัว 2 เมษายน ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร 9-10 มีนาคม สอบคัดเลือก 22 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัว 23 มีนาคม มอตัว 2 เมษายน เจ็อนไซพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร 9-13 มีนาคม สอบคัดเลือก 26 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัว 30 มีนาคม มอตัว 2 เมษายน จับสลาก (ถ้ามี) รับสมัคร 9-13 มีนาคม จับสลาก 1 เมษายน ประกาศผลและรายงานตัว 1 เมษายน มอตัว 2 เมษายน

ทบทวน ป.6 สอบภาคปกติ

ในช่วงปิดเทอมก่อนที่นักเรียนชั้น ป.6 บางคนสอบเข้า ม.1 ภาคปกติ คุณครู ป.6 จะทบทวนเตรียมสอบให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 **เฉพาะคนที่สอบจริงๆเท่านั้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด** โรงเรียนจัดอาหาร นม อาหารว่างให้ นักเรียนนำน้ำดื่ม ภาชนะใส่อาหาร มาเอง กำหนดจันทร์ที่ 21- พุธที่ 24 มีนาคม เวลา 09.00-14.30 น. นักเรียนคนไหนจะมาทบทวนที่โรงเรียน ผู้ปกครองกรุณาแจ้งคุณครูประจำชั้นภายใน 10 มีนาคมค่ะ

สอบปลายปี online ประถมศึกษา

เสาร์ 5 มี.ค.-สอบ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์
อาทิตย์ 6 มี.ค. -สอบภาษาไทย ดนตรี-นาฏศิลป์-ศิลปะ พลະ-สุขศึกษา การงานอาชีพ ลูกเสือ เพื่อสุขภาพและความสบายใจของทุกฝ่าย รบกวนขอผล ATK ของผู้ปกครองที่อยู่ร่วมบ้านกับนักเรียน ผล ATK ของนักเรียน online ก่อนมาสอบ **ส่งผลตรวจ ATK ให้คุณครูประจำชั้น ภายใน 1-2 วันก่อนสอบ**

นักเรียน online มาสอบ 5-6 มีนาคม เวลา 08.30-16.00 น. (ต้องแจ้งล่วงหน้า)

เตรียมกล่องอาหาร น้ำดื่มของตนเองมา โรงเรียนจัดอาหาร นมกล่อง และของว่างให้ผู้ปกครองกรุณารับส่งเองตามเวลา

นักเรียน online ที่ประสงค์มาสอบพร้อมนักเรียน on-site เวลาเรียนปกติ วันที่ 7-9

มีนาคม ผู้ปกครองมาส่งและรับตามเวลาเข้าเรียนปกติ แต่งกายชุดนักเรียน เตรียมกล่องอาหาร น้ำดื่มของตนเองมา โรงเรียนจัดอาหาร นมกล่อง และของว่างให้ งดเล่นกับนักเรียน on-site

ออกค่ายลูกเสือที่โรงเรียน

ช่วงชั้นป.1-3 วันพฤหัสบดี 24 กุมภาพันธ์ และ ช่วงชั้นป.4-6 วันศุกร์ 25 กุมภาพันธ์

วันที่ช่วงชั้นใดไม่ได้ออกค่ายขอให้หยุดเรียน เพราะคุณครูประถมศึกษาทั้งหมดต้องดูแลนักเรียนในการออกค่าย และนักเรียน online ก็หยุด 2 วันด้วยค่ะ

เวลาการออกค่าย ตามเวลาเรียนปกติ 08.00-15.30 น.

เราจัดค่ายให้สอดคล้องตามสถานการณ์ เลี่ยงไม่ให้เกิดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ

นักเรียน online จะขอมาออกค่ายพร้อมนักเรียน on-site รบกวนแจ้งคุณครูล่วงหน้า และเพื่อสุขภาพและความสบายใจของทุกฝ่าย **รบกวนขอผล ATK ของผู้ปกครองที่อยู่ร่วมบ้านกับนักเรียน ผล ATK ของนักเรียน** ส่งผลตรวจ ATK ให้คุณครูประจำชั้น ก่อนมา นักเรียน online คนอื่นจะมาทดสอบลูกเสือในวันที่สอบปลายปี ตามแจ้งคุณครูไว้ล่วงหน้า ส่วนนักเรียน on-site ที่ไม่ประสงค์ออกค่ายลูกเสือที่โรงเรียน ต้องแจ้งล่วงหน้า และทำรายงานส่งคุณครูลูกเสือ

สตินาปัญญา รักรักษาก้าวไกล รัฐนิยมและหน้าที่ เป็นคนดีของสังคม